

KỶ NIỆM 88 NĂM THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ PHÁT HÀNH SÁCH *LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN THỊ TRẤN TRÂU QUỲ (1930-2015)*

NGUYỄN THỊ THÚY HƯỜNG

Đảng bộ thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội

Ngày 2-2-2018, tại UBND thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, Đảng bộ thị trấn Trâu Quỳ đã tổ chức Lễ kỷ niệm 88 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và phát hành sách *Lịch sử Đảng bộ và nhân dân thị trấn Trâu Quỳ (1930-2015)*. Đến dự Lễ kỷ niệm và phát hành sách có đại diện *Tạp chí Lịch sử Đảng* thuộc Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo Huyện ủy Gia Lâm; đặc biệt là sự có mặt của các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí là cán bộ chủ chốt của thị trấn Trâu Quỳ qua các thời kỳ và sự có mặt đông đủ của toàn thể cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ.

Tại buổi lễ, đồng chí Lê Đức Nguyên, Bí thư Đảng ủy, đọc diễn văn kỷ niệm 88 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và tuyên bố phát hành cuốn sách *Lịch sử Đảng bộ và nhân dân thị trấn Trâu Quỳ (1930-2015)*. Trong bài diễn văn, đồng chí Lê Đức Nguyên khẳng định: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn luôn tự hào về Đảng quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Việt Nam nói chung và nhân

dân Trâu Quỳ nói riêng sẽ xây dựng thành công CNXH, xây dựng đất nước, quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Nhân dịp này, được sự nhất trí của Đảng ủy, HĐND, UBND và sự đồng lòng, ủng hộ nhiệt tình của cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân; sự hỗ trợ, giúp đỡ về chuyên môn của *Tạp chí Lịch sử Đảng* thuộc Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, cuốn sách *Lịch sử Đảng bộ và nhân dân thị trấn Trâu Quỳ (1930-2015)* đã hoàn thành và chính thức ra mắt bạn đọc vào đúng dịp kỷ niệm 88 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn Trâu Quỳ. Thay mặt Đảng bộ, đồng chí Lê Đức Nguyên tuyên bố và trao tặng sách cho các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên là cán bộ chủ chốt của thị trấn qua các thời kỳ, các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy thị trấn, trao tặng sách cho các đồng chí bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ thị trấn.

Buổi lễ kết thúc trong không khí phấn khởi, mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước, quê hương Trâu Quỳ ngày càng đổi mới và phát triển.